

HOW TO PRAY EFFECTIVELY

CÁCH CẦU NGUYỆN HIỆU QUẢ



Đoạn Tin Mừng này đã được dịch bằng máy vi tính. Nếu bạn có thể sửa hoặc cải thiện ngôn ngữ, vui lòng liên hệ với văn phòng qua địa chỉ info@angp.co.za

Nhiều tín đồ lo lắng cho những người thân yêu chưa được cứu sống hoặc đang gặp khó khăn, nhưng họ đang cầu nguyện trong sự sợ hãi và lo lắng thay vì niềm tin mong đợi. Điều này khiến tôi tìm kiếm một cách cầu nguyện chắc chắn và cũng là một lời hứa chắc chắn để làm nền tảng cho đức tin của chúng tôi.

Thẩm quyền của tín đồ

Trước hết, chúng ta phải biết chúng ta là ai trong Đấng Christ, và thực thi quyền hành của mình với tư cách là tín đồ, chống lại ma quỷ và các thế lực chống đối của hắc. Chúng ta phải biết rằng nhờ Chúa Giê-xu mà chúng ta có được sự chiến thắng hoàn toàn. (Rô-ma 8:37), vì Chúa Giê-su đã hoàn toàn đánh bại ma quỷ tại đồi Can - vê (Hê-bơ-rơ 2:14; 1 Ga 3: 8) và chiến thắng mọi quyền lực của ma quỷ. (Lu-ca 10:19). Đây là Lời Đức Chúa Trời, và Ngài có nghĩa là những gì Ngài nói. Tuy nhiên, ma quỷ không tin rằng mình bị đánh bại, vì nó không tin bất cứ điều gì và tiếp tục cản trở và làm nản lòng những ai chịu thua nó (1 Phi-e-rơ 5: 8). Nói cách khác, Sa-tan kiểm tra chúng ta để xem liệu chúng ta có chịu thua cuộc tấn công của hắc hay không, và thật không may, có quá nhiều tín đồ quên mất họ là ai trong Đấng Christ, và Sa-tan là kẻ thù bại trận, và họ nhượng bộ hắc. Tuy nhiên, chúng ta phải chống lại ma quỷ và không nhượng bộ hắc. (Giacơ 4: 7). Chúng ta phải kiên trì và kiên trì, bất chấp việc dường như là bất khả thi, và chúng ta sẽ gặt hái được mùa màng (Ga-la-ti 6: 9), vì với Đức Chúa Trời, không có gì là không thể, và Ngài sẽ ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài với lòng tin cậy và tin tưởng. (Hê-bơ-rơ 11: 6). Chúa Giê - su thường nói "Vậy, hãy cứ để nó xảy ra, cứ như các người tin" Ma-thi-ơ 8:13; 9:29. Niềm tin là gì?

Ví dụ về đức tin hàng ngày

Người nông dân gieo hạt giống của mình, và mặc dù anh ta không thấy gì xảy ra, nhưng với đức tin, anh ta biết rằng anh ta sẽ nhận được một vụ thu hoạch vào đúng thời điểm. Một người đàn ông tự mình ngồi trên một chuyến tàu đến một điểm đến xa xôi nào đó. Anh ta không quan tâm đến cuộc hành trình của mình. Bằng niềm tin vào con đường sắt, anh

tin rằng mình sẽ đến đích. Nhiều điểm giao cắt, đường sắt sẽ phải được đàm phán, nhưng đó là trách nhiệm của đường sắt. Anh ấy ngồi lại và đọc hoặc ngủ. Và khi chúng ta mang nhu cầu của mình đến với Chúa, chúng ta hãy giao phó nhu cầu đó cho Chúa, và để phép lạ cho Ngài. Hãy để chúng tôi không phải bận tâm với những khó khăn và vấn đề mang lại câu trả lời. Đó là việc của Đức Chúa Trời, và đường lối của Ngài khác với bạn và suy nghĩ của Ngài không giống bạn. (Ê-sai 55: 8-9). Khi bạn mang đồng hồ đến thợ sửa đồng hồ để sửa chữa, anh ta khẳng định rằng bạn nên để nó bên mình cho đến khi sửa chữa xong. Anh ta không thể sửa chữa nó nếu bạn mang nó đi với bạn. Tương tự như vậy, chúng ta phải rời bỏ nhu cầu của mình với Chúa, và không được đầy sợ hãi và nghi ngờ. Chỉ có một điều là không thể với Đức Chúa Trời, và đó là đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta khi chúng ta cố gắng tự giải quyết vấn đề, trong nỗi sợ hãi và không chắc chắn. Đây là sự không tin, và không có đức tin thì không ai có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đọc Hê-bơ-rơ 11: 6. Chúng ta hãy giống như Phao-lô và Si-la trong Công vụ các sứ đồ 16:25. Khi cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ, họ nghĩ về sự vĩ đại và thành tín của Ngài, và bất chấp vết thương và hoàn cảnh vô vọng, họ hát ngợi khen Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đã rung chuyển nhà tù và thả họ ra. Đó là niềm tin vào sự vĩ đại của Đức Chúa Trời chứ không phải vào hoàn cảnh vô vọng của họ. Niềm tin làm được điều không thể.

Các thiết bị tinh vi của ma quỷ và thái độ của chúng ta

Chúng ta hãy có niềm tin vào Chúa, chứ không phải trong hoàn cảnh của chúng ta; chúng ta hãy chiến đấu chống lại những suy nghĩ tiêu cực mà Sa-tan sẽ đặt trong tâm trí của chúng ta. Anh ấy sẽ gợi ý cho chúng tôi rằng tình hình đang trở nên tồi tệ hơn thay vì tốt hơn. Anh ta sẽ cho chúng ta thấy sự xuất hiện của mọi thứ như là bằng chứng của một

tình huống tồi tệ hơn. tức là các triệu chứng và báo cáo y tế trong trường hợp ốm đau. Anh ấy thậm chí sẽ khiến một người bạn thân yêu của bạn nói chuyện với bạn theo cách được thiết kế để gây ra sự sợ hãi và nghi ngờ. Anh ấy sẽ thu hút sự chú ý của bạn đến một hoàn cảnh tương tự trong cuộc đời của một ai đó đã kết thúc trong bi kịch. Anh ấy sẽ tạo ra sự thiếu tự tin trước tâm trí của bạn luôn hướng đến mục tiêu đánh bại. Nhưng tạ ơn Chúa, là những người tin Chúa, chúng ta không cần nhìn về bề ngoài, triệu chứng và lời bàn tán của mọi người, vì chúng ta nhìn vào bằng chứng đức tin, vì Hê-bơ-rơ 11: 1 cho chúng ta biết rằng đức tin là chắc chắn những điều chúng ta không thể làm được. xem. Đức tin là điều mà chúng ta nhìn thấy cho đến khi nó hiện thực hóa thành câu trả lời cho lời cầu nguyện của chúng ta. Khoảng thời gian chờ đợi này đòi hỏi sự kiên nhẫn của chúng ta; nó đòi hỏi sự mong đợi bền bỉ của chúng ta về công việc của Đức Chúa Trời bất chấp mọi khó khăn; nó đòi hỏi chúng ta phải chiến đấu liên tục chống lại sự tấn công dữ dội của sự nghi ngờ và thuyết phục tiêu cực của ma quỷ; nó đòi hỏi chúng ta phải liên tục phục tùng Đức Chúa Trời và những lời hứa không ngừng của Ngài bất chấp mọi thất bại rõ ràng. Điều này khiến chúng ta xem xét những lời hứa của Ngài được viết trong Lời của Ngài.

Lời hứa của Chúa

Đây là những hợp đồng bằng văn bản đen và trắng, giữa Đức Chúa Trời và người tin Chúa, và được thiết lập mãi mãi. Thi Thiên 89:34 nói rằng Đức Chúa Trời sẽ không lấy lại dù chỉ một lời hứa mà Ngài đã hứa. Chúng ta có thể an toàn đặt đức tin của mình nơi Lời Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời có thể thực hiện các lời hứa của Ngài và có hơn một nghìn người. (1 Các Vua 8:56). Áp-ra-ham hoàn toàn chắc chắn rằng Đức Chúa Trời sẽ có thể thực hiện những gì Ngài đã

hứa. (Rô-ma 4:21). Anh đợi năm này qua năm khác. Sarah ngày càng già đi, và khả năng có một đứa con trai ở tuổi bảy mươi kỳ lạ của con người là điều không thể xảy ra trong tự nhiên, nhưng anh không cho phép suy nghĩ đó xâm nhập vào tâm trí mình. Chúa đã hứa - do đó đó là trách nhiệm của Chúa. Anh đã giữ lời hứa - khế ước của Chúa với anh. Không có gì có thể làm lung lay đức tin của anh ấy. Vào thời của Đức Chúa Trời, ông đã nhận con trai của mình. Chúa không bao giờ là quá muộn và không bao giờ là quá sớm. Do đó, hãy được khuyến khích và tiếp tục tin tưởng. Chúa lớn hơn nhu cầu của bạn.

Sự cứu rỗi

Chúng ta cũng vậy, hãy giữ lấy lời hứa của Đức Chúa Trời cho nhu cầu của chúng ta. Có phải để cứu một người thân yêu của mình không? Một người dường như xa Chúa? Các môn đồ đã đề cập đến một trường hợp khó khăn với Chúa. "Vậy thì ai có thể được cứu Chúa?" họ hỏi trong Ma-thi-ơ 19: 25-26. Chúa Giê-su nói: "Điều này là không thể đối với con người, nhưng đối với Đức Chúa Trời thì mọi sự đều có thể." Chúa sẽ làm mềm trái tim chai đá đó; Anh ấy sẽ thay đổi thái độ đó. Hãy cầu nguyện và để lại những điều không thể cho Đức Chúa Trời, bỏ qua những vẻ bề ngoài, và không ngừng cảm tạ và ngợi khen Đức Chúa Trời, vì quyền năng làm việc kỳ diệu của Ngài. Hãy khiển trách Sa-tan về sự chống đối của hắn và nhân danh Chúa Giê-su cai trị quyền lực gian ác của hắn, ngay cả như Phao-lô đã làm trong Công vụ các sứ đồ 16:18. Đừng ngần ngại sử dụng quyền hạn của bạn như một tín đồ. Giăng 14:13; Công vụ 3: 6,16. Vì người thân yêu đó có lẽ nổi loạn hơn bao giờ hết, hãy nhận ra rằng chính Satan đã gây ra điều này. Chiến tranh chống lại Satan liên tục trong lĩnh vực tâm linh thông qua trung gian của lời cầu nguyện của đức tin, ra lệnh cho hắn nhân danh Chúa Giê-su giải phóng kẻ

bị giam cầm. Đừng nản lòng khi dường như không có sự thay đổi rõ ràng. Tôi nói "rõ ràng", bởi vì chúng ta không thể nhìn thấy sự thay đổi đang diễn ra bên trong trái tim và tâm trí của người đó. Phe đối lập là bằng chứng rõ ràng về một cuộc chiến tâm linh đang diễn ra. (Ê-phê-sô 6:12). và với tư cách là những người tin tưởng, chúng ta đang ở bên chiến thắng. Hãy thể hiện tình yêu và sự duyên dáng, ngay cả khi bạn có thể bị chỉ trích và xúc phạm. Vào đúng thời điểm, Đức Chúa Trời sẽ có cách của Ngài . "Ông ấy không muốn bất cứ ai bị tiêu diệt, nhưng muốn tất cả quay lưng lại với tội lỗi của họ." (Giăng 6:37; 1 Ti-mô-thê 2: 4; 2 Phi-e-rơ 3: 9).

Đang lành lại

Bạn cũng nên áp dụng thái độ tương tự nếu cầu nguyện cho cơ thể bị bệnh được chữa lành. Hãy mạnh dạn và mạnh mẽ trong niềm tin. Hãy thực thi quyền hạn của bạn với tư cách là một tín đồ, và yêu cầu chữa lành theo những lời hứa của Đức Chúa Trời. Thi Thiên 103: 3 "Ngài tha thứ **mọi** tội lỗi của tôi và chữa lành **mọi** bệnh tật của tôi". Ma-thi-ơ 8:17 "Chính Ngài đã gánh lấy bệnh tật của chúng ta và mang bệnh tật của chúng ta đi". 1 Phi-e-rơ 2:24 "... Chính nhờ vết thương của Ngài mà chúng ta đã được chữa lành." Mác 16: 17,18 "... họ sẽ đặt tay trên những người đau yếu, những người sẽ khỏe lại." Đây là những tuyên bố tích cực về thực tế. Người bệnh **sẽ** khỏe lại. Nó không phải là một tuyên bố về "có lẽ" hoặc "có thể" hoặc "nếu", mà là một "sẽ tốt lên" tích cực. Vì vậy, chúng ta hãy đặt đức tin của mình vào những lời tuyên bố tích cực về sự thật này, Lời Đức Chúa Trời giao kèo bằng văn bản giữa người tin và chính Ngài, và mong đợi một câu trả lời cho lời cầu nguyện của chúng ta. Vào đúng thời điểm niềm tin này sẽ thành hiện thực. Chúa không thể thất bại.

Làm thế nào để tăng niềm tin của bạn

Rô-ma 10:17 nói "Đức tin đến từ việc nghe sứ điệp, và thông điệp được nghe qua Lời của Đấng Christ." Chúng tôi có niềm tin vào những người chúng tôi biết. Chúng tôi biết liệu họ có đáng tin cậy và có năng lực hay không. Chúng ta hun đúc đức tin của mình dựa trên sự hiểu biết của chúng ta về tính cách của họ. Làm sao chúng ta có thể có đức tin nơi Đức Chúa Trời nếu chúng ta không biết Ngài, thái độ của Ngài đối với chúng ta và ý muốn của Ngài đối với chúng ta? Vì vậy, chúng ta hãy tìm hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta bằng cách đọc Lời Ngài và dành thời gian suy ngẫm, để hiểu biết Ngài nhiều hơn. 1 Giăng 5: 14-15 nói rằng điều này mang lại cho chúng ta lòng can đảm và đức tin mong nhận được từ Cha Thiên Thượng nhân từ của chúng ta, người đang khao khát để phước lành của Ngài trên con cái của Ngài. Hãy tiếp tục tin tưởng và mong đợi. Đức Chúa Trời sẽ tôn vinh đức tin đơn sơ.

Đoạn Tin Mừng này đã được dịch bằng máy vi tính. Nếu bạn có thể sửa hoặc cải thiện ngôn ngữ, vui lòng liên hệ với văn phòng qua địa chỉ info@angp.co.za

Nếu bạn đã tìm thấy sự cứu rỗi trong Đấng Christ, hoặc đã được ban phước qua tài liệu Tin Mừng của chúng tôi, vui lòng cho chúng tôi biết. Chúng tôi muốn cảm ơn Chúa cùng với bạn, và ghi nhớ bạn nhiều hơn nữa trong những lời cầu nguyện của chúng tôi. Để có tài liệu, sách và sách Phúc âm miễn phí bằng hơn 540 ngôn ngữ, vui lòng liên hệ với chúng tôi :

TRÁI TIM CỦA NGƯỜI



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at info@angp.co.za

E-MAIL: info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)